



ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีที่ 14 ฉบับที่ 43

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓



พระราชพรปีใหม่ ๒๕๖๓ - เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ อำนวยพร ความสุข และความปรารถนาดีแก่ทุกๆ ท่าน ขอให้กำลังใจ กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง สถิติปัญญาผ่องใส มีศรัทธาและความสำนึกในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร มุ่งมั่นที่จะร่วมกัน

ในการทำงานใดๆ ก็ดีย่อมต้องมีความผิดพลาด ความบกพร่องเกิดขึ้น เป็นเรื่องธรรมดา หากความบกพร่องนั้น นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไข ปรับปรุง ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ผ่านมา ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่า เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดบทเรียน ทั้งนี้ประสบการณ์และสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเอง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องซ้ำอีก อันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสม เหมาะควรนั้น คือการบังเกิดขึ้นของความเจริญ และความเป็นมงคลอย่างแท้จริง ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล ตลอดพุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้ และตลอดกาลทุกเมื่อไป

ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

“ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” คืออัตรากาเก็บภาษีจากการเข้าทำประโยชน์บนที่ดิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และปรับปรุงปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินในท้องถิ่นให้มีความทันสมัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นครั้งแรก

เนื่องจากภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน มีสภาพปัญหาที่สั่งสมมานาน เช่น ฐานภาษีซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้, จัดเก็บในอัตรากำแพงสูง และดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างสูง รวมถึงราคาปานกลางไม่มีการปรับมาเป็นเวลานาน มีการยกเว้นลดหย่อนจำนวนมาก จึงนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีให้มีความทันสมัยเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม

1. ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและชำระภายในวันที่ ม.ค. 2563 ถึง เม.ย. 2563
2. ภาษีย้าย ยื่นแบบและชำระภายในวันที่ ม.ค. 2563 ถึง มี.ค. 2563

สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

บรรณาธิการ : เอกพงศ์ เนชุนทด ผช.บรรณาธิการ : นางสาวสุปราณี จิมกระโทก

กองบรรณาธิการ : กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

www.nongnumdang.go.th โทร 044-365412 - 3 , 095-7922789

